



บทบรรณาธิการ

เรียนท่านผู้อ่านทุกท่าน

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นฉบับนี้เป็นวารสารฉบับที่ 3 ของปี พ.ศ. 2559 และยังคงไว้ซึ่งบทความที่มีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจ จำนวน 17 บทความ โดยเป็นบทความวิจัยทุกบทความซึ่งกองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่านจะได้รับสารประโยชน์จากบทความในวารสารฉบับนี้ทั้งประโยชน์ในเชิงทฤษฎีและประโยชน์ในเชิงปฏิบัติที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และ ภาคสังคมและชุมชน

บทความในฉบับ ประกอบด้วยบทความวิจัยด้านการบริหารและการจัดการ ได้แก่ บทความวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับผู้ประกอบการ อาทิ ศึกษากลยุทธ์การสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ OTOP 5 ดาว และศึกษาการพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นำของผู้ประกอบการ บทความวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจบริการ อาทิ ศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของแหล่งท่องเที่ยวตลาดน้ำจังหวัดนนทบุรี ศึกษาการรับรู้ความเสี่ยงของบริการสายการบินต้นทุนต่ำและศึกษาการสร้างทีมงานโดยใช้หลักการรวมาภิบาลของสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร เป็นต้น รวมทั้งบทความวิจัยด้านการศึกษาอีกหลายบทความ เช่น บทความวิจัยที่ศึกษาการสร้างรูปแบบการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และบทความวิจัยที่ศึกษาความฉลาดทางจิตวิญญาณและความฉลาดทางอารมณ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ เป็นต้น

สุดท้ายนี้ กองบรรณาธิการ ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิประจำกองบรรณาธิการ และผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสถาบันที่กรุณาประเมินคุณภาพบทความก่อนการตีพิมพ์ และขอถือโอกาสนี้ เชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการและนิสิต นักศึกษา เสนอผลงานเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น โดยสามารถศึกษาคำแนะนำในการจัดเตรียมต้นฉบับท้ายเล่มหรือจากเว็บไซต์วารสารที่ URL: journal.feui.ac.th และจากระบบการจัดการวารสารออนไลน์ ThaiJo ที่ URL: https://www.tci-thaijo.org/index.php/FEU/about/submissions#_authorGuidelines สำหรับการติดตามอ่านวารสาร ผู้อ่านสามารถติดตามอ่านได้ทั้งจากวารสารที่ตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม และจากวารสารอิเล็กทรอนิกส์ในเว็บไซต์ของวารสาร (URL: <http://journal.feui.ac.th>) รวมทั้งจากระบบการจัดการวารสารออนไลน์ Thai Journal Online: ThaiJo (URL: <https://www.tci-thaijo.org/index.php/FEU>)